

Số: /TB-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Vũ Đức Kính, Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện

Ngày 22 tháng 02 năm 2021, đồng chí Vũ Đức Kính, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; trưởng các phòng: Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường; toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện (Ban QLDA huyện).

Sau khi nghe Giám đốc Ban QLDA huyện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, những khó khăn, vướng mắc và các đề xuất, kiến nghị; ý kiến phát biểu của các đại biểu dự Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

Từ khi thành lập đến nay, Ban QLDA huyện đã, đang từng bước ổn định về cơ cấu tổ chức, hoàn thiện bộ máy; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không ngừng nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ ... Trong thời gian qua, Ban QLDA huyện đã tham mưu cho UBND huyện thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản và công tác đền bù, giải phóng mặt bằng (GPMB) trên địa bàn huyện; đảm bảo hoạt động trên nguyên tắc, chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính trong năm theo quy định của nhà nước và pháp luật, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Tuy nhiên, để đáp ứng được công việc hiện tại và những năm tiếp theo mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, Ban QLDA huyện cần sớm hoàn chỉnh tổ chức bộ máy. Trong đó, cần tập trung một số nội dung cụ thể như: tham mưu tuyển dụng, ký hợp đồng lao động và xây dựng bộ máy đạt yêu cầu; nâng cao năng lực thống kê trong công tác quản lý dự án; đẩy nhanh tiến độ công tác đền bù, GPMB. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế của Ban QLDA huyện trong thời gian qua một phần là do: công tác tham mưu chưa chủ động, quyết liệt; số lượng công chức, viên chức chưa đủ theo đề án vị trí việc làm; năng lực, kinh nghiệm, ý thức, trách nhiệm của một số viên chức trong thực hiện nhiệm vụ chưa cao.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Ban QLDA huyện, các phòng, ban, đơn vị liên quan thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

1. Đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện

Khẩn trương rà soát, bố trí lại bộ máy hoạt động theo đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt; đề xuất thành lập các phòng, bộ phận chuyên môn theo quy định, thời gian thực hiện trong quý I năm 2021. Trên cơ sở vị trí việc làm và khối lượng công việc được giao, đề xuất với Chủ tịch UBND huyện cho ký bổ sung hợp đồng lao động khi thực sự cần thiết. Chủ động nâng cao nghiệp vụ, năng lực chuyên môn cho cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị, nhất là việc bồi dưỡng chứng chỉ nghiệp vụ quản lý dự án và công tác GPMB.

Về lĩnh vực quản lý dự án: các bước thực hiện phải chủ động và có kế hoạch cụ thể cho từng dự án để tổ chức thực hiện. Các nội dung công việc phải thực hiện đúng quy định của pháp luật và thực hiện liên tục, song cùng để đẩy nhanh tiến độ; phân công rõ trách nhiệm cho từng cá nhân để kiểm tra, giám sát; tập trung đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hợp đồng đã ký.

Về lĩnh vực GPMB: trên cơ sở kế hoạch vốn, tham mưu để Hội đồng BT GPMB xây dựng tiến độ GPMB, ký cam kết với các chủ đầu tư và triển khai thực hiện; báo cáo UBND huyện những khó khăn, vướng mắc để Chủ tịch UBND huyện kịp thời chỉ đạo, giải quyết. Thống nhất, phân chi kinh phí để thực hiện công tác GPMB được phân bổ cho các phòng, ban, đơn vị liên quan theo tỷ lệ: Ban QLDA huyện 60%; các xã, thị trấn 15%; các phòng, đơn vị liên quan 25%. Giao Ban QLDA huyện phối hợp với các phòng, ban chuyên môn tham mưu mức thụ hưởng cụ thể cho từng đơn vị. Thời gian thực hiện từ quý II năm 2021.

Về công tác ủy thác quản lý dự án: phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch, tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện ban hành văn bản hướng dẫn và chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện ủy thác quản lý dự án cho Ban QLDA huyện các công trình mà các xã, thị trấn đang triển khai thực hiện, thời gian hoàn thành thủ tục thực hiện ủy thác trong tháng 3/2021. Đối với các dự án do xã, thị trấn làm chủ đầu tư khi trình phòng Kinh tế và Hạ tầng thẩm định dự án, yêu cầu phải thực hiện ký ủy thác quản lý dự án trước khi trình thẩm định.

2. Đối với các phòng, ban, đơn vị liên quan

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với Ban QLDA huyện để giải quyết những khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng, công tác bồi thường, GPMB trên địa bàn huyện và các lĩnh vực khác.

Phòng Nội vụ phối hợp với Ban QLDA huyện để trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt thành lập các phòng, bộ phận trực thuộc trong tháng 3/2021.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với Ban QLDA huyện trong công tác thẩm định, quản lý chất lượng các dự án, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo quy định.

Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với Ban QLDA huyện thực hiện tốt công tác quản lý, giải ngân vốn đầu tư các dự án và công tác tài chính hoạt động của Ban QLDA huyện, đảm bảo đúng, đủ theo các quy định hiện hành.

Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ban QLDA huyện để tham mưu cho các Hội đồng Bồi thường GPMB ký cam kết với chủ đầu tư thực hiện đảm bảo tiến độ, bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư, đơn vị thi công.

Giao đồng chí Bùi Huy Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, định kỳ hàng tháng thực hiện giao ban với Ban QLDA huyện. Kịp thời báo cáo với Chủ tịch UBND huyện giải quyết những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

Trên đây là Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với Ban QLDA huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo để các phòng, ban, địa phương, đơn vị liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND huyện (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, BQLDA.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Quản Trọng Thế